



สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

www.025798899.com | LINE OFFICIAL : @FORESTCOOP ฉบับที่ 261 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ



สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

ทรงพระเจริญ
วิบูลย์สากลเกษมสันต์

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร

พระราชราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) รับผิดชอบเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟไฟเฟน ที่ได้รับความนิยมแล้วในอินเดียและพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

“สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” เป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย

สหกรณ์ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 รัชสมัยแรก การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นใน ปี พ.ศ. 2459 การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกจึงดำเนินไปอย่างช้า ๆ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่เริ่มนำสหกรณ์เข้ามาในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทนี้ขึ้นมาเพียง 81 สมาคมเท่านั้น ซึ่งจัดตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก ลพบุรี และอยุธยา โดยมีเงินทุนให้กู้ยืมเพียง 300,000 บาทเศษ เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าสหกรณ์เป็นสิ่งที่สามารถจัดทำสำเร็จ จึงประกาศใช้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ขึ้น และจัดหาทุนมาให้กู้ยืมมากขึ้น หลังจากนั้น 5 ปี ได้มีการขยายสาขาออกไปได้อีก 7 จังหวัด

เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสหกรณ์จึงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ขึ้น เช่น สหกรณ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง



ออมทรัพย์ สหกรณ์ที่ดิน ร้านสหกรณ์ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขยายงานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2495 ระยะเวลาอยู่ตัวหลังจากปี พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์ลดลงเนื่องจาก เป็นระยะที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสหกรณ์มาก่อน จนไม่สามารถจะดูแลให้ทั่วถึงในขณะเดียวกันกระทรวงสหกรณ์ถูกยุบไปรวมกับกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์คือ มีการยุบกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2515 ซึ่งมีผลทำให้กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติเดิมถูกยุบมารวมเป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” เพียงกรมเดียว ส่วนกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ยังคงอยู่ในฐานะเดิม เพราะงานตรวจสอบบัญชีเป็นงานอิสระ

ผลการดำเนินงานทางสหกรณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ได้รับความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกจนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลกำไรของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์ ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2542 ประมาณ 5,549 สหกรณ์ และสมาชิก 7,835,811 คน ครอบคลุมของสหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

รัฐและขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์” พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับผิดชอบเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ยังเป็นผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการการสร้างความสุขแก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดีเป็นที่เช่ซ้องสรรเสริญ

ขอขอบคุณ : www.sanook.com



สารบัญ

- 2 วันสหกรณ์แห่งชาติ
- 3 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
- 4 พลาการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2565
- 5 ใหม่!! ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ พ.ศ. 2564
- 7 พลาการดำเนินงาน
- 8 อนุมัติ!!! เพิ่มวงเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID-19 อีก 5 แสนบาท

กองบรรณาธิการ

- ที่ปรึกษา : นายวิเชต สนธิวัฒน์
- หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นางวริย์พรรณ โหมตเทศ
- กองบรรณาธิการ : นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาศาสตร์ไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวชนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์
นายศรุต บุญชาติ





การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมถึงการสรรหากรรมการดำเนินการ

ในปีนี ทางสหกรณ์ยังไม่สามารถจัดงานประชุมใหญ่ ที่ห้องประชุมของสหกรณ์ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ระลอกใหม่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามา ทำให้ต้องย้ายสถานที่จัดงานเป็นที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เหมือนเช่น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ผ่านมามา

ซึ่งการจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้แทนสมาชิก โดยได้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานประชุม พร้อมด้วยการเตรียมรถพยาบาลเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และสำหรับผู้แทนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุม ทางสหกรณ์จะมีการถ่ายทอดสดงานประชุมใหญ่ผ่านช่องทาง Youtube Live ให้ได้รับชมอีกด้วย (รับชมบันทึกการถ่ายทอดสด การประชุมใหญ่ 65 ได้ที่ www.025798899.com)



นายวิจิต สนิธิวิช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในปีนี้ได้มีผู้แทนสมาชิกจำนวน 223 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 รวมถึงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งหมดวาระรวมทั้งสิ้น 7 คน

โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 45 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด



ผลการเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ 2565



นายกนกพันธุ์ ชิมจันทร์
ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง
ประธานกรรมการเลือกตั้ง



ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45



การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง และทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

โดยตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่ว่างลง 7 ตำแหน่งนั้น ได้มีผู้แทนสมาชิกที่สนใจ และพร้อมเข้ามาช่วยบริหารงานสหกรณ์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 15 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีนายกนกพันธุ์ ชิมจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

โดยผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2565 จำนวน 7 คน ดังนี้

จากผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการใหม่ 7 คน และเมื่อรวมกับประธานกรรมการดำเนินการ และ กรรมการดำเนินการชุดเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน ดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2565



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2565


1 นายวิชิต สนธิวัฒน์	ประธานกรรมการดำเนินการ
2 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3 นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2
4 นายสวัสดิ์ อิ่มแดง	รองประธานกรรมการคนที่ 3
5 น.ส. สุรีย์ แสงสุวิลักษณ์	เหรัญญิก
6 นายอนุชิต แดงอ่อน	ผู้ช่วยเหรัญญิก
7 นายสุเทพ บัวจันทร์	กรรมการ
8 นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์	กรรมการ
9 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ์	กรรมการ
10 นายชัยวัฒน์ คำป้อ	กรรมการ
11 นายประสงคิชาติ ไพรวัลย์	กรรมการ
12 นายสุภาพ คำแฝง	กรรมการ
13 นายภูติ จันทะเรือง	กรรมการ
14 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม	เลขาฯ
15 นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวรรณ	ผู้ช่วยเลขาฯ



ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ 2565


1 นายภูติ จันทะเรือง	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
2 นายสุภาพ คำแฝง	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
3 นายอนุชิต แดงอ่อน	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
4 น.ส. สุรีย์ แสงสุวิลักษณ์	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
5 นายประสงคิชาติ ไพรวัลย์	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
6 นายสุเทพ บัวจันทร์	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี
7 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ์	อยู่ในตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ จำนวน 3 คณะดังนี้



คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565

1 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม	ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ
2 นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์	ประธานกรรมการอำนวยการ
3 น.ส. สุรีย์ แสงสุวิลักษณ์	กรรมการ
4 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม	กรรมการ
5 นายชัยวัฒน์ คำป้อ	กรรมการ
6 นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวรรณ	กรรมการและเลขาฯ



คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565

1 นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์	ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้
2 นายอนุชิต แดงอ่อน	ประธานกรรมการเงินกู้
3 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม	กรรมการ
4 น.ส. สุรีย์ แสงสุวิลักษณ์	กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ อิ่มแดง	กรรมการ
6 นายภูติ จันทะเรือง	กรรมการและเลขาฯ



คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

1 นายสวัสดิ์ อิ่มแดง	ที่ปรึกษากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2 นายสุเทพ บัวจันทร์	ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3 นายอนุชิต แดงอ่อน	กรรมการ
4 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ์	กรรมการ
5 นายประสงคิชาติ ไพรวัลย์	กรรมการ
6 นายสุภาพ คำแฝง	กรรมการและเลขาฯ



ใหม่!!

ระเบียบการรับฝาก

เงินออมทรัพย์ พ.ศ. 2564



จากที่สหกรณ์ได้กำหนดจัดทำระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 เมื่อการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 29 ต.ค. 2564 ซึ่งสหกรณ์ได้จัดทำระเบียบและนำเสนอขออนุมัติสหกรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินดังกล่าว

บัดนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้ลงความ "เห็นชอบ" ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 แล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ.1110/108 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565

สหกรณ์จึงขอยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2547 และ ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 โดยระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 มีดังนี้

รายละเอียดบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ



เงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์

- สมาชิกทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ตามกำหนด และในระหว่างที่เป็นสมาชิกจะไม่สามารถปิดบัญชีได้
- การถอนเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ จะถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
- สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ผู้ฝากตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของปี



เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 3 บัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
- โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
- สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีดังกล่าว หรือตามบัญชีที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ ในวันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคมของปี
- เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
- การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในบัญชีหนึ่ง ๆ ให้ถอนเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์หรือโอนเงินผ่านระบบดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชันมากกว่าสามครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนหรือโอน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาท





เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

- ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิก ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท
- การฝากเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ หักจากเงินได้รายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากอื่นของผู้ฝาก หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกกรณีผู้ฝากเป็นสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว เดือนละเท่า ๆ กัน ทุกเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยสามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นจำนวนเต็มร้อย
- สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของปี
- การถอนเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จะทำการถอนเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องถอนจำนวนเงินทั้งหมดพร้อมปิดบัญชีเมื่อปิดบัญชีแล้วมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 2 ครั้ง



เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

- สมาชิกคนหนึ่งให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้เพียงบัญชีเดียว และ **ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ**
- **ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท** โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100 บาท
- การฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข **ฝากได้ตามอายุการเป็นสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการหรือก่อนลาออกจากราชการ โดยฝากได้ปีละ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี** หากฝากครบแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้ ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภายหลังเงินฝากครบจำนวนตามที่กำหนด ทั้งนี้ **ยอดฝากทั้งหมดต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)**
- การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันสมัครเป็นสมาชิกถึงวันที่อายุครบ 60 ปี เศษของปีหากเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี
- สำหรับดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่านี้ต้องถอนออก โดยสหกรณ์จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ในส่วนที่เกินดังกล่าว
- การถอนเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข **จะถอนเงินเมื่อใดก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้**
- สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของปี



ตัวอย่างการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

- ฝากได้ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี (อายุสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการ) เช่น ก่อนเกษียณอายุราชการ มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 ปี = 30 x 100,000 จะสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย ดอกเบี้ยส่วนที่เกินจาก 4 ล้านบาท จะทบเข้าบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์



เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

- **สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ได้มากกว่า 1 บัญชี** ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 100 บาท ผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
- สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของปี



ผลการดำเนินงาน

รายการ	31 มกราคม 2565
จำนวนสมาชิก	13,212
จำนวนสมาชิกสมทบ	19,515
สินทรัพย์รวม	20,875,517,186.71
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,092,637,741.73
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	1,719,351,853.46
เงินลงทุน	6,709,710,800.11
เงินให้กู้แก่สมาชิก	7,689,273,420.13
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ	536,396,057.59
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	3,054,585,616.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	1,104,172.23
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6,185,019.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	51,331,265.20
สินทรัพย์อื่น	14,941,240.50
หนี้สินรวม	11,031,447,624.51
เงินกู้ยืม	0.00
เงินรับฝากจากสมาชิก	7,256,850,977.91
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์	718,408,480.83
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ	4,610,546,018.81
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ เกษียณเปี่ยมสุข	1,380,632,430.73
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อนาคตประสงค์	220,892,248.02
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	322,169,182.24
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	4,202,617.28
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)	3,651,699,451.75
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)	309,593,977.02

รายการ	31 มกราคม 2565
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)	3,182,787,871.95
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อนาคตประสงค์ (สมาชิกสมทบ)	65,259,200.54
๑ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)	94,058,402.24
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	33,915,671.65
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52,862,219.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,119,304.00
ทุนของสหกรณ์	9,844,069,562.20
ทุนเรือนหุ้น	8,361,130,120.00
ทุนสำรอง	744,850,723.19
ทุนสะสม	172,479,916.03
กำไรสุทธิ (รอการจัดสรร)	471,602,320.80
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	55,413,059.88
ประมาณการกำไรสุทธิ	38,593,422.35
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)	64,448,501.80
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก	34,470,134.61
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ	2,249,661.73
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	5,012,861.56
ผลตอบแทนจากการลงทุน	22,618,503.89
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	97,340.01
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)	26,677,800.84
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	21,038,562.81
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,639,238.03
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	0.00
กำไรสุทธิ	37,770,700.96

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก	(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ร้อยละ/ปี	(เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565) ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์สินมั่นคง	2.55	2.00
ออมทรัพย์อนาคตประสงค์	2.55	2.00
ออมทรัพย์พิเศษ	2.80	2.25
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	3.55	3.00
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	3.80	3.25
เงินกู้	(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ร้อยละ/ปี	(เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565) ร้อยละ/ปี
ผูกเงิน	5.80	5.40
สามัญทั่วไป	5.80	5.40
สามัญดิจิทัล	5.80	5.40
สามัญเพื่อการศึกษา	4.20	3.80
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	4.20	3.80
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	4.20	3.80
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	4.20	3.80
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	4.20	3.80
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	4.20	3.80
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	4.20	3.80
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	4.20	3.80
สามัญที่รับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	3.45	3.05

เงินกู้	(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ร้อยละ/ปี	(เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565) ร้อยละ/ปี
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	5.80	5.40
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก	4.20	3.80
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น	5.60	5.20
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท อาคารธุรกิจประเภท 1	5.25	4.85
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท อาคารธุรกิจประเภท 2	5.50	5.10
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494	4.65	4.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน	5.70	5.30
เงินกู้พิเศษธนาคาร-	(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ร้อยละ/ปี	(เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565) ร้อยละ/ปี
เงินกู้พิเศษสินเชื่อธนาคาร (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)	3.30	2.90
เงินกู้พิเศษสินเชื่อธนาคาร (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)	4.30	3.90
เงินกู้พิเศษสินเชื่อธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3	5.25	4.85

อนุมัติ!!! เพิ่มวงเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID-19 อีก 5 แสนบาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา ทั้งการพักชำระหนี้ การลดหุ้นรายเดือน รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน



ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดวงเงิน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

- ช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 10 ล้านบาท ยื่นขอรับสวัสดิการได้ 10,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)
- ช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท ยื่นขอรับสวัสดิการได้ 5,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)

อนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID-19 อีก 5 แสนบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 จนมาถึงปัจจุบัน ทำให้มีสมาชิกสมทบจำนวนมากได้ทำการยื่นรับสวัสดิการดังกล่าว จนครบวงเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท ไปแล้ว และเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จึงเห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมทบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นวงเงินที่ใช้ในสวัสดิการนี้ 1.5 ล้านบาท ซึ่งหากอนุมัติครบวงเงิน 1.5 ล้านบาทแล้ว สมาชิกสมทบที่ยื่นคำขอรับสวัสดิการเข้ามาภายหลัง ให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป

สมาชิกสมทบ
ติดปั๊บ

ส่งเอกสารครบ
จ่ายทันที
5,000 บาท